



ประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕

สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยและในต่างประเทศ และนักศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ การสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีประกาศ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕” โดยมีรายละเอียดดังนี้

การดำเนินการและเตรียมการก่อนการสอบ

๑. ประธานหลักสูตรขออนุมัติการสอบออนไลน์จากสถานที่พักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นและส่งเอกสารหลักฐานในการที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการสอบจากสถานที่พักในช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19 มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างน้อย ๑๕ วันก่อนกำหนดการสอบ ทั้งนี้การสอบต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

๒. การสอบจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในคำสั่งสอบอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการสอบที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งสอบ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการดำเนินการ หากการสอบดำเนินการก่อนที่จะได้รับอนุมัติ การสอบครั้งนั้นถือเป็นโมฆะ

๓. การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ให้ประธานหลักสูตรส่ง Meeting ID ของ Application ที่ใช้สอบให้กับบัณฑิตวิทยาลัยก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๓ วันทำการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยสามารถเข้าตรวจสอบการสอบได้

๔. การสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ให้ประธานหลักสูตรส่ง Meeting ID ของ Application ที่ใช้สอบให้กับบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๓ วันทำการ เพื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจะได้แจ้งประกาศบนหน้า Webpage (www.grad.mahidol.ac.th) ก่อนเวลาสอบและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ และนักศึกษาจะต้องมี security camera ที่ให้ผู้สังเกตการณ์การสอบสามารถดูสภาพแวดล้อมในขณะที่สอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้ โดยต้อง

สามารถควบคุมระยะไกลให้หมุนกล้องในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ องศา และแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา กล้องต้องสามารถบันทึกวิดีโอที่มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๗๒๐ พิกเซล และจะต้องถูกติดตั้งไว้ทางด้านหลังทางด้านขวามือของนักศึกษาทำมุมกับตัวนักศึกษาประมาณ ๒๐ องศา และห่างจากตัวนักศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๑ เมตร ตั้งอยู่บนโต๊ะหรือขาตั้งที่มีความสูงระดับเดียวกับโต๊ะที่นักศึกษาตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบ เพื่อที่ผู้สังเกตการณ์จะสามารถมองเห็น monitor และ keyboard ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาใช้สอบได้ (ดังรายละเอียดในรูปภาพ) การติดตั้ง security camera ต้องเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง นักศึกษาต้องส่งรายละเอียดการเข้าถึง security camera มายังบัณฑิตวิทยาลัยก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยสามารถเข้าถึงและควบคุมการหมุนของ security camera ในทิศทางต่างๆ ได้ตลอดระยะเวลาการสอบ



บัณฑิตวิทยาลัยจะมอบหมายให้มีผู้สังเกตการณ์สำหรับการสอบออนไลน์จากสถานที่พักทุกการสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ หากผู้สังเกตการณ์พบความผิดปกติใดๆ อันส่อไปในทางทุจริต ผู้สังเกตการณ์สามารถยุติการสอบได้ทันที และการสอบครั้งนั้นถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้หากหลักสูตรประสงค์จะใช้ผู้สังเกตการณ์จากบริษัทให้บริการคุมสอบก็สามารถทำได้โดยต้องบันทึกการสอบและส่งรายงานการสอบมายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังการสอบเสร็จสิ้น

ข้อปฏิบัติในช่วงเวลาที่กำลังสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์จากที่พัก

๑. นักศึกษาจะต้องแต่งกายสุภาพและเปิดหูทั้งสองข้าง ในการสอบให้ใช้ speaker ตลอดระยะเวลาการสอบ ห้ามใช้หูฟังหรือ Bluetooth ตลอดระยะเวลาการสอบ

๒. นักศึกษาจะต้องอยู่ในห้องสอบเพียงคนเดียว ต้องล็อกห้องสอบตลอดระยะเวลาที่สอบ ต้องไม่มีบุคคลอื่นเข้าหรือออกจากห้องสอบในขณะที่นักศึกษากำลังสอบ

๓. นักศึกษาต้องไม่ขยับปรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบ ตลอดระยะเวลาการสอบ และกรณีสอบสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ที่กำหนดให้มีการสังเกตการณ์การสอบผ่าน security camera นักศึกษาต้องไม่ขยับปรับคอมพิวเตอร์และไม่เคลื่อนย้าย security camera

๔. ให้ประธานคณะกรรมการสอบทำการบันทึกการสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการสอบโดยประธานคณะกรรมการสอบแจ้งสิ้นสุดการสอบในวันนั้น และส่งมอบบันทึกการสอบให้ประธานหลักสูตร เพื่อส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกับการส่งผลการสอบด้วย

นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษฉบับที่บังคับใช้กับเอกสารหลักสูตรในปีที่นักศึกษาผู้สอบเข้าศึกษา

จึงประกาศเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิมพ์: วารุณี อัครฉวีญาสกุล

ปรับแก้ไข/ทาน/ตรวจ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งานบริการการศึกษา Line ID: @600qubzh หรือ Link: <https://lin.ee/8aYGMPb>